



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สตร.) โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๕๕๕๐ มท ๕๐๔๕๙  
ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว๒๙๖๐ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รับทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้กำหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจราชการแบบบูรณาการ จำนวน ๒ ประเด็น คือ ประเด็นนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านปัญหาอาชญากรรม ประเด็นนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ อันประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมและประชาคมการเมืองและความมั่นคง และการตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการสำคัญเฉพาะพื้นที่ (Specific Area) เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง (การแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมตรวจตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในรอบที่ ๑ (Project Review) และรอบที่ ๒ (Progress Review) ในพื้นที่จังหวัดแล้ว และได้รายงานผลและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาและได้มีคำสั่งเห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจราชการฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแนวทางของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในรอบที่ ๑ (Project Review) และรอบที่ ๒ (Progress Review) ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และรายงานแบบติดตามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (PPR ๑) รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมทุกโครงการ และแบบที่ปรึกษาภาคประชาชนและภาคประชาสังคมอื่นๆ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สามารถดูแบบรายงานได้ที่เว็บไซต์สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. [www.ins.moi.go.th](http://www.ins.moi.go.th) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือแจ้งจังหวัดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอหมายผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดร่วมออกตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในรอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation) ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการและรายงานผลการตรวจราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วย

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”